

GIÁO PHẬN VINH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Xã Đoài, ngày 08/07/2018

Thư gửi: Quý Thầy Cô Giáo Lý Nhân Ngày Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự,
Quan Thầy

Quý thầy cô giáo lý viên rất thân mến!

Chúng ta đang sống trong năm hồng ân kỷ niệm 30 năm 117 vị tử đạo tại Việt Nam được phong lên hàng hiển thánh. Các ngài không chỉ là những giáo lý viên loan báo Đức Kitô cho người chưa tin mà còn lấy cả mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình, cho những chân lý mình rao giảng. Đây là cơ hội để người giáo lý viên chúng ta nhìn lại ơn gọi trông người, gieo mầm đức tin của mình. Trở thành giáo lý viên là để được sai đi loan báo Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa và để củng cố, thông truyền Đức Kitô cho những người mà đức tin của họ còn non yếu, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi vậy, trở thành người giáo lý viên luôn mang trong mình một sứ mạng cao cả và đó là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa dành cho bạn, dù bạn không tài cao đức rộng. Qua Giáo Hội, Chúa đã gọi riêng bạn, và dành cho bạn đặc ân làm tông đồ. Vậy, bạn hãy sẵn sàng ra đi làm chứng cho tình yêu của Đấng đã yêu thương và muốn bạn trở thành chứng nhân cho tình yêu của Ngài bằng chính đời sống và lời giảng dạy của mình.

Khi nói về sứ mạng và vai trò của người giáo lý viên trong thế giới hôm nay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Catechesi Tradendae đã nói: *“Nhân danh toàn thể Giáo Hội, cha muốn cảm ơn các con là những giáo lý viên của giáo xứ, những giáo dân nam và nữ khắp nơi trên thế giới đang tận tâm tận tụy trong việc giáo dục đạo giáo cho nhiều thế hệ. Hoạt động của các con nhiều khi khiêm tốn và kín đáo, nhưng nhiệt thành, hăng hái và quảng đại. Là một hình thức tuyệt vời của tông đồ giáo dân, đặc biệt ở những nơi mà các trẻ nhỏ và thanh niên không được huấn luyện về đạo giáo một cách xứng hợp trong gia đình chúng. Vậy, cha khuyến khích các con luôn tiếp tục sự cộng tác vào cuộc sống của Giáo Hội”¹.*

Trở thành người giáo lý viên là một vinh dự lớn lao, vì được chia sẻ sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội, nhưng sứ mạng đó cũng đòi hỏi sự nỗ lực đào sâu sự hiểu biết về Kinh Thánh, đời sống luân lý, đời sống Giáo Hội, kinh nghiệm thiêng liêng, cũng như hiểu biết về những thách đố của thời đại và nhận biết những khát vọng tâm linh một cách sâu kín của con người trong thời đại hôm nay. Những hiểu biết đó sẽ là những hành trang cần thiết giúp cho quý thầy cô giáo lý viên đem Đức Kitô đến cho những người được trao phó cho mình và dễ dàng đồng hành với các bạn trẻ trong vai trò của người thầy, người anh, người chị, và người bạn của các em.

¹ Tông Huấn Catechesi Tradendae, 66.

Nhân ngày mừng bổn mạng của quý thầy cô giáo lý, Ban Giáo Lý Đức Tin Giáo phận xin kính chúc quý thầy cô giáo lý viên một ngày lễ tràn trề niềm vui và bình an. Qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tụ Thầy giảng Tử Đạo, xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quý thầy cô, đặc biệt là lòng nhiệt thành, hăng say để quý thầy cô luôn là sứ giả tiên phong đem niềm vui, tình yêu và bình an của Chúa Kitô đến cho những người được trao phó cho mình.

Thân ái,

TM. BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN



Lm. Pet. Lê Nam Cao